

เนื้อหาสาระระดับชั้นอนุบาล 3

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ค่ะ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในเดือนแรกนี้ เป็นหน่วยเกี่ยวกับ “โรงเรียน” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยในเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น นักเรียนได้เรียนในวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

ภาษาไทย นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือครุศึกษายบทที่ 1 – 3 เรียนรู้การอ่านคำประสมสระเสียงสั้นและเสียงยาว ซึ่งการอ่านครุศึกษานั้นเน้นการอ่านโดยเห็นอะไรให้อ่านเรียงตามทีเห็นเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียน รวมทั้งการเล่นเกมนับคำกับคำ การฟังนิทานและตอบคำถามจากเรื่อง และฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนจากในหนังสือ

คณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 20 และเรียนรู้ค่าของจำนวน 1 - 20 การนับจำนวนภาพและจับคู่กับตัวเลขที่สัมพันธ์กัน นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกเขียนเลขไทย ๑ – ๑๐ ตามแบบของสารสาสน์ รวมทั้งฝึกอ่านตัวเลขหนึ่งถึงสิบเป็นตัวหนังสือ และเล่นเกมคิดเลขเร็ว

ประสบการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปรับตัวในสังคมโรงเรียน การแนะนำชื่อจริงนามสกุลของตนเอง ชื่อ โรงเรียน รู้จักชื่อคุณครู สถานที่และห้องเรียนต่าง ๆ ในโรงเรียน การเข้าใจในข้อตกลงของโรงเรียน เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน รวมทั้งการรักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียน

เตรียมความพร้อม นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น การเก็บของใช้ การส่งงานต่างๆและการบ้าน การเก็บรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม รวมถึงฝึกการเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกต

สำหรับนักเรียนระดับชั้น KG.3 ในเดือนแรกนี้เป็นระยะของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน คุณครู และเพื่อนใหม่ โดยขอให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เข้าไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขาจะทำได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ำและทำความสะอาดร่างกายตนเอง ในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึกการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของวิชาการนั้น นักเรียนจะเรียนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ

ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นหน่วยเกี่ยวกับ “ตัวเรา” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเรา โดยในเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น นักเรียนได้เรียนในวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

ภาษาไทย นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือครุศึกษาบทที่ 4 – 7 เรียนรู้การอ่านคำประสมคำที่มีพยัญชนะอักษรกลางผันด้วยไม้เอก ไม้โท ไม้ไต่คู้ การฟังนิทานและตอบคำถามจากเรื่อง และฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนจากในหนังสือสระ อำ อี และอิ

คณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 30 และเรียนรู้ค่าของจำนวน 1 - 30 การนับจำนวนภาพและจับคู่กับตัวเลขที่สัมพันธ์กัน นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกเขียนอารบิกและเลขไทย ๑ – ๑๐ ตามแบบของสารสาสน์ การเรียงลำดับตัวเลข และฝึกการคิดเลขเร็วเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดคำนวณ

ประสบการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “ตัวเรา” เกี่ยวกับชื่อของตนเอง เรียนรู้ชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ การรับรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ การดูแลและทำความสะอาดร่างกาย เช่น การล้างมือ การอาบน้ำ สระผม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากสัตว์และสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย เช่น มิด ขุน เป็นต้น

เตรียมความพร้อม นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบต่อการทำบ้านและส่งบ้าน ทำแบบฝึกหัดการสังเกตภาพกับเงาของภาพ การบอกลักษณะของรูปทรงและสีต่างๆ การบอกทิศทาง การคาดคะเนน้ำหนัก การจัดหมวดหมู่สิ่งของ และการนับจำนวนบล็อก

สำหรับในเดือนที่ผ่านมา เป็นระยะของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม คุณครู และเพื่อนๆใหม่ นักเรียนหลายๆคนสามารถปรับตัวได้ดีมากขึ้น ขอให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้ไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขาจะทำได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ำและทำความสะอาดร่างกายตนเอง ในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึกการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของวิชาการนั้น นักเรียนจะเรียนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น และมีการฝึกฝนด้านการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิชาต่างๆ จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

ในเดือนกรกฎาคมนี้ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ “ครอบครัว” โดยบูรณาการเป็นวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

- ภาษาไทย** นักเรียนได้ฝึกอ่านคำศัพท์ต่างๆหนังสือครุศึกษายบทที่ 8 – 10 เรียนรู้พยัญชนะอักษรสูงผันด้วยไม้เอก ไม้โท อักษรต่ำประสมสระเสียงยาว 12 ตัว และฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนจากหนังสือภาษาไทยเล่ม 5
- คณิตศาสตร์** นักเรียนได้เรียนรู้ค่าของจำนวน 1 - 40 การเขียนเลขไทย และเขียนเป็นตัวหนังสือ การบวก-ลบเลข 2 หลัก การใช้เครื่องหมาย $> < =$ การเรียงลำดับตัวเลขมากไปหาน้อย มากไปหาน้อย การกระจายตัวเลข
- ประสบการณ์** นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “ครอบครัว” เกี่ยวกับเรื่องของบ้าน ลักษณะของบ้านแบบต่างๆ ห้องต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อนบ้าน สมาชิกในบ้าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ หน้าที่ของสมาชิกในบ้าน เรียนรู้เกี่ยวกับความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว การตอบแทนพระคุณของผู้เลี้ยงดูนักเรียนด้วยการเป็นเด็กดี
- เตรียมความพร้อม** นักเรียนได้เล่นเกมการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกตภาพโดยละเอียด เช่น การเล่นเกมภาพตัดต่อ การเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของภาพ การบอกขนาดตามลำดับ การบอกลักษณะ การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภท การต่อภาพแบบโดมิโน และทำแบบฝึกหัดทบทวนในหนังสือเตรียมความพร้อม
- วิทยาศาสตร์นำรู้** ทำการทดลองเรื่องการกรองน้ำและหมุดลอยน้ำ

ในเดือนนี้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ต้องเรียนการอ่าน การเขียนมากขึ้น โดยเฉพาะการเขียนคำ ประสมสระต่างๆ การอ่านและเขียนเป็นประโยค ส่วนการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องฝึกการบวก-ลบเลข 2 หลัก การรู้ค่าประจำหลักและการกระจายตัวเลข เรียงลำดับจำนวน และเปรียบเทียบจำนวน มาก-น้อยได้ จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนด้วยค่ะ

ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2557

ในเดือนสิงหาคมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการเรียนโครงการ ซึ่งโครงการในระดับอนุบาล 3 นี้ เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ทางคณะครูได้พบว่า นักเรียนมีความสนใจและชอบรับประทานผลไม้ประเภทต่าง ๆ จึงได้ให้นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ โดยแต่ละห้องได้เรียนรู้ในเรื่องแตกต่างกัน ดังนี้ KG.3A เรื่อง “แตงกวา” KG.3B เรื่อง “เห็ด” KG.3C เรื่อง “ฟักทอง” KG.3D เรื่อง “ข้าวโพด” KG.3E เรื่อง “มะเขือ” KG.3F เรื่อง “ฟักบัว” และ KG.3G เรื่อง “แครอท”

ภาษาไทย นักเรียนได้ฝึกอ่านคำศัพท์ต่างๆ หนังสือครุศึกษามบทที่ 11 – 15 เรียนรู้อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ วรรณยุกต์เอกและโท และสระต่างๆ การเรียงคำให้เป็นประโยค การเติมคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ การฟังนิทาน การจับใจความ และตอบคำถามจากเรื่อง รวมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนจากหนังสือภาษาไทย

คณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 50 เรียนรู้ค่าของจำนวน 1 - 50 ฝึกเขียนเลขไทยตามแบบของสารสาสน์ ฝึกอ่านและเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ ฝึกการบวกและลบเลขสองหลัก แนวตั้ง และแนวนอน การเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก และมากไปหาน้อย การรู้ค่าประจำหลักและการกระจายตัวเลข

ประสบการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้จากโครงการอย่างเป็นทางการ จากระยะเริ่มต้นที่มีการเลือกรับเรื่อง การพัฒนาโครงการโดยการทำกิจกรรมต่างๆ และการสรุปโครงการโดยการจัดนิทรรศการเพื่อประมวลความรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และปฏิบัติตนในการเป็นลูกที่ดีเคารพเชื่อฟังและกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีบุญคุณ

เตรียมความพร้อม นักเรียนได้เล่นเกมการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกตภาพโดยละเอียด เช่น การเล่นเกมภาพตัดต่อ การเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของภาพ การบอกขนาดตามลำดับ การบอกลักษณะ การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภท การต่อภาพแบบโดมิโน และทำแบบฝึกหัดทบทวนในหนังสือเตรียมความพร้อม

ในเดือนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนานกับการเรียนมากเป็นพิเศษ ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่บุตรหลานของท่านเรียนได้ เช่น ข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต ภาพหรือสื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

ประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557

ในเดือนกันยายนนี้ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ “อาชีพและชุมชน” โดย บูรณาการเป็นวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

- ภาษาไทย** นักเรียนได้ฝึกอ่านคำศัพท์ต่างๆหนังสือครุศึกษามบทที่ 16 – 18 เรียนรู้อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ วรรณยุกต์เอกและโท และสระต่างๆ การเรียงคำให้เป็นประโยค การเติมคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ การฟังนิทาน การจับใจความ และตอบคำถามจากเรื่อง รวมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนจากหนังสือภาษาไทย
- คณิตศาสตร์** นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 50 เรียนรู้ค่าของจำนวน 1 - 50 ฝึกเขียนเลขไทยตามแบบของสารสาสน์ ฝึกอ่านและเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ การกระจายตัวเลข ฝึกการบวกและลบเลขสองหลัก แนวตั้ง และแนวนอน การเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก และมากไปหาน้อย การเปรียบเทียบจำนวนและใช้เครื่องหมาย $> < =$
- ประสบการณ์** นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “อาชีพและชุมชน” เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพต่างๆ เช่น ครู หมอ พยาบาล ตำรวจ ทหาร นักข่าว เป็นต้น และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของแต่ละอาชีพ ทั้งอาชีพดีและไม่ดี เครื่องแต่งกายของแต่ละอาชีพ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีตำรวจ เป็นต้น การฝึกอ่านแผนผังชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนเรื่องประเทศไทย แผนที่ ธงชาติไทย เพลงชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
- เตรียมความพร้อม** นักเรียนได้เล่นเกมการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกตภาพโดยละเอียด เช่น การเล่นเกมภาพตัดต่อ การเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของภาพ การบอกขนาดตามลำดับ การบอกลักษณะ การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภท การนับจำนวน บล็อกที่เรียงซ้อนกัน การสังเกตภาพทับซ้อน การสังเกตและลากเส้นต่อจุดเหมือนแบบ การแยกและรวมส่วนประกอบของภาพ การเรียงลำดับอนุกรม การเรียงลำดับเหตุการณ์ และทำแบบฝึกหัดทบทวนในหนังสือเตรียมความพร้อม

การเรียนในเดือนกันยายนนี้เป็นการเรียนเดือนสุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 มีการสอบวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ จึงขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนตามตารางสอบ สำหรับในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการหยุดพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว แล้วต้องไม่ลืมทบทวนบทเรียนที่เรียนไปทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเรียนต่อไปในภาคเรียนที่ 2 แล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้าค่ะ